



ข่าวคณะประมง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำเดือน มีนาคม 2564



บนทิกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการประมง ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กับ โรงเรียนผาชมพูถ้ำมรก อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษารววิจัย และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประมงร่วมกัน



วนที่ 3 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะ สำนักต่าง ๆ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมแม่โจ้จัดอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยและชุมชน ในงานนี้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ นำนักศึกษาของคณะ เก็บกวาดขยะ ใบไม้ วัชพืช โดยรอบคณะ เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในครั้งนี้



วนที่ 4 มีนาคม 2564 บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิง จำกัด นำโดย ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม(การประมง) จำนวนเงิน 300,000 บาท ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิต ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณน้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ ลงพื้นที่พบปะ ศิษย์เก่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดินและปลาดุก เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำและโรค ในเขตจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดลำพูน ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2564



ข่าวคณะประมง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำเดือน มีนาคม 2564



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ให้บริการวิชาการองค์ความรู้ด้านการประมงผ่านฐานเรียนรู้แบบบูรณาการกับกิจกรรมศึกษาดูงานนอกห้องเรียน สำหรับคณะครูและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนประมาณ 316 คน ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทั้งนี้คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้ประสานงานกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงฯ นำนักศึกษาสาขาการประมง และสาขาบริหารจัดการธุรกิจประมง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คณะศึกษาดูงาน



วนที่ 13 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรม Cuisine Workshop by FishTech ณ โรงแรม Cmor Hotel by Andacura Chiang Mai ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีเชฟรินทร์ ปัญญาแดง จากชมรมเชฟติดดาวเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์น้ำที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งได้นำปลากดหลวง (channel catfish) มาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากประมงจังหวัดเชียงใหม่ ท่านอุษณีย์ เอกปณีธานพงศ์ ,รศ.ดร.อภิรัตน์ สุวรรณรักษ์ ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ ,ตัวแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย



วนที่ 17 มี.ค 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วีระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยงานหน่วยบริการวิชาการ ให้บริการตรวจเช็คคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาปิก และคำแนะนำการจัดการคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลาкар্প ณ ฮอดรีสอร์ต อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่



วนที่ 29-30 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับธนาคารออมสิน ออกบูธแสดงผลภัณฑ์ปลากดหลวงรมควัน และน้ำพริกน้ำพริกนรกปลา จากนักศึกษาของคณะ ในงานออมสิน 108 ปี ซิม ซ้อป ใช้ ช่วยเศรษฐกิจชุมชน ณ กาด 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ข่าวคณะประมง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำเดือน มีนาคม 2564



วันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานูภาพ วรรณคนาพล เลขานุการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และทีมงานบริการวิชาการฯ เข้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่คณะได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน (2 ปี) ให้แก่ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาสัตวศาสตร์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา